

หนังสือพิมพ์ เชียงรายนิวส์

ปีที่ 21 ฉบับที่ 0402 สิงหาคม พ.ศ.2551

ราคา 10 บาท



สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

ม.พต.พื้นที่พหุเมืองล้านนาสู่ชุมชน จัดงานยักษ์ระดับภาค ช่วงฉายา สุขภาพดีชีวิตพอเพียง

ม.แม่ฟ้าหลวง เตรียมเดินทัพจัดงานใหญ่ ช่วงฉายา สุขภาพดีชีวิตพอเพียง 10 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง หมายถึงเสริมสุขภาพ แนวคิดสุขภาพพอเพียง และเผยแพร่องค์ความรู้หมอมือเมือง 8 จังหวัด ล้านนา เพื่อขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์ทางเลือกสู่สังคม พร้อมร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดเผยถึง การจัดงานใหญ่ ช่วงฉายา สุขภาพดีชีวิตพอเพียง 10 ปี ม.แม่ฟ้าหลวง และสมัชชาสุขภาพประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสุขภาพ ที่จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ส.ค.นี้ ณ อาคารกีฬา เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ ว่า

“ตามที่ ม.แม่ฟ้าหลวงจะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ในปี 2551 ทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก, เครือข่ายหมอมือเมือง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน, สภามือเมืองล้านนาจังหวัดเชียงราย, สมัชชาสุขภาพจังหวัด เชียงราย ฯลฯ เพื่อจัดงาน ช่วงฉายา สุขภาพดีชีวิตพอเพียง 10 ปี ม.แม่ฟ้าหลวงและสมัชชาสุขภาพประเด็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ”

“ทั้งนี้เพื่อเป้าหมาย ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพใน แนวคิดสุขภาพพอเพียง เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ หมอมือเมืองให้ผู้ที่อยู่ในชุมชน และสังคม รู้จักบทบาทของหมอมือเมือง และสามารถใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของตนเองและครอบครัวได้”

ม.พต.สร้างต้นแบบเน็ตไร้สาย ศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.51 นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณบดีสำนัก วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล., กรรมการผู้จัดการ บริษัททีทีเอ็นที ซับส์ไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท จัสมิน เทเลคอมซิสเต็มส์ จำกัด และผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด ได้ร่วมมือในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนา ชนบทเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มฟล. ตาม โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท เฉลิมพระเกียรติ

นายวันชัย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง มฟล.และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ที่จะ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีการลงนาม ความร่วมมือจะมีภารกิจหลัก คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การศึกษา มีการลงนามสัญญาจ้างวางระบบเครือข่ายสื่อสารกับกิจการร่วม 3 บริษัท เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 โดยร่วมกันออกแบบ นำเข้า ติดตั้งวางระบบอุปกรณ์เครือข่าย สื่อสารบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง

ซึ่งจะทำให้นักเรียนจาก 21 โรงเรียนนำร่อง ได้นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโลก ไปใช้เพื่อการสื่อสาร ประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่งเสริมขยาย โอกาสทางการศึกษาไปพร้อมกับการร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การนำไว แม็กมาใช้ด้านการศึกษา เพื่อเติมเต็มให้กับเยาวชนไทย เพราะเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่มี ความเร็วสูงในปัจจุบันหลายเท่า และยังสามารถรับรองการให้บริการระบบงานต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนจะได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น.

แม่ฟ้าหลวงหนุนสร้างล่ามไทย-จีนเสริม 4 เหลี่ยมมศก.

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. ได้เปิดหลักสูตรศิลป ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีนไทย (Master of Arts Program in Translation and Interpretation ChineseThai) ซึ่งจะเริ่มเปิดสอนตั้งแต่ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของ เขตการค้าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ที่มีประเทศไทย และจีน เป็นประเทศคู่ค้าหลักและขยายตัวสู่ ประเทศลาวและพม่า ผ่านทาง จ.เชียงราย

ปัจจุบันประเทศจีน มีบทบาทอย่างมากในเวทีเศรษฐกิจและการเมืองของโลก ทำให้ผู้คนในประเทศต่างๆ หันมาศึกษาภาษาจีนมากขึ้น ประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา นี้ มีผู้นิยมเรียนภาษาจีน เป็นอันดับที่สองรองจากภาษาอังกฤษ แต่ผู้มีความรู้ความสามารถ ในระดับนักแปลและล่ามภาษาจีนและไทยยังมีจำนวนน้อยมาก วงการธุรกิจและเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ยังมีปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากไม่ สามารถสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันได้ จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรที่จะทำ หน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อเจรจากัน

ดังนั้น มฟล. จึงเห็นควรให้มีหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการ ล่าม ซึ่งจะเปิดสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง ที่มีการสอนอย่างเป็น ระบบทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการ แปลและการเป็นล่ามภาษาจีนและไทย ให้เกิดขึ้นมากที่สุดต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง กล่าวและว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญา บัณฑิตโดยไม่จำกัดสาขาวิชา มีความรู้ภาษาจีนและภาษาไทยในระดับดีมาก โดยมีผลการ สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK) ไม่ต่ำกว่าระดับ 83 มีอายุไม่เกิน 40 ปี ส่วนคุณ สมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.